
Fundur aðgengis- og samráðsnefndar 3. nóvember 2022: Fyrirspurn fulltrúa 
Blindrafélagsins (ÖBÍ) varðandi vefþulu á vef Reykjavíkurborgar 

Reykjavíkurborg keypti íslensku vefþuluna á sinn vef þann 1. apríl 2020 og hefur greitt af 
henni gjöld síðan þá. Hins vegar bólar ekkert á „hlusta“ hnappnum á vef borgarinnar. Hvernig 
stendur á þessum töfum, þegar vitað er að uppsetning lausnarinnar er bæði einföld og 
fljótleg? Svara er óskað innan þriggja vikna. MSS22100274 

 


